

ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนนครก.ครูฯ

นำเสนอเมื่อ : 25 มี.ค. 2558



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ ๗๑

สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบและอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่าชั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ ศศ.๑ และอันดับ ศศ.๒ ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ศศ.๒ จำนวน ๑ ขั้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยขอให้ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ชะลอการส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพในสังกัดในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อนจนกว่าร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. จะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าชั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา พิทยานงศ์)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการแทน
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๓๒๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๓๒๒๙

รายละเอียดทั้งหมด คลิก

http://www.otepc.go.th/images/files/2015-03/20150320_01.pdf